

Tiếp tục hành trình công tác với các Cục Thống kê khu vực miền Trung kết hợp tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam, sáng ngày 13/7/2022 Đoàn công tác do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với toàn thể Lãnh đạo, công chức Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng đã trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thống kê thành phố. Theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong 6 tháng đầu năm 2022 là đảm bảo thông tin thống kê đã được CTK Đà Nẵng sát sao thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo phương án, kế hoạch đã đề ra. Đối với cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT), Ban chỉ đạo TĐT tạp thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đầy đủ và có chất lượng tất cả các khối lượng điều tra và được đoàn thanh tra TCTK đánh giá tốt.

*Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tại buổi làm việc với Lãnh đạo, công chức Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng*

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thống kê chủ yếu được tổ chức lồng ghép vào các hội nghị của ngành, các cuộc tập huấn do TCTK chủ trì. Công tác thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố kết quả các cuộc TĐT, điều tra thống kê qua ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao năng lực công tác thống kê tại địa phương. Công tác ứng dụng công nghệ thôn tin, nghiên cứu khoa học, pháp chế, tuyên truyền, thanh tra và kiểm tra luôn được chú trọng.

Nhìn chung, chất lượng báo cáo phân tích của CTK Đà Nẵng ngày càng được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc nhận định, đưa ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động, thông tin mới xuất hiện chưa sâu; còn một số đơn vị chưa chấp hành đúng thời gian và biểu mẫu về thực hiện chế độ báo cáo thống kê; niên giám thống kê cấp huyện còn sơ sài; nội dung thông tin thống kê phổ biến trên website còn sơ sài; hạn chế về kinh phí cho hoạt động tuyên truyền...

Với quyết tâm thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2022, ngành Thống kê thành phố Đà Nẵng tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện đúng theo Phương án từng cuộc điều tra.

*Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương lắng nghe ý kiến từ cơ sở*

Qua buổi gặp mặt, đại diện CTK Đà Nẵng cũng có kiến nghị, đề nghị TCTK sớm ban hành Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu cấp tỉnh, huyện, xã mới theo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thống kê; Sớm gửi phản hồi thông tin kết quả kinh doanh và lao động của các chi nhánh được tính vào và được loại trừ; Lược bỏ bớt các chỉ tiêu khó thu thập; Hoàn thiện các phần mềm điều tra; Bóc tách dữ liệu các chi nhánh trên địa bàn trả địa phương...

Báo cáo trước Đoàn công tác, Đồng chí Trần Văn Vũ, Cục trưởng CTK Đà Nẵng cũng cho biết, trước thực trạng khó khăn về công tác nhân lực của ngành thống kê, Cục đã thực hiện giải pháp thu hút sinh viên trường kinh tế về thực tập tại các Chi cục, trưng dụng các em làm điều tra viên cho các cuộc điều tra và có hướng đào tạo, tuyển dụng các em trở thành nguồn nhân lực chất lượng bổ sung cho Ngành; Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài đề án nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong đội ngũ công chức trẻ.

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo một số phòng, chi cục thành phố đã trình bày tham luận nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại Cục Thống kê Đà Nẵng. Sau phần thảo luận, đại diện lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Vụ Thống kê công nghiệp và Xây dựng (thành viên Đoàn công tác) đã có giải đáp, trao đổi về công tác điều tra, xử lý dữ liệu thống kê sao cho thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới địa phương..., đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ giải đáp, trao đổi về vấn đề biên chế, tuyển dụng công chức tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Bình - Chánh Văn phòng TCTK giải đáp về vấn đề qui hoạch, nâng cấp trụ sở các Cục, Chi cục Thống kê địa phương; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng và đề nghị các Cục chuẩn bị về nguồn lực để chuẩn bị hướng tới triển khai tư liệu hoá và chuyển đổi số trong công tác văn thư lưu trữ: ứng dụng phần mềm quản lý hội nghị, hội thảo.

*Toàn cnh cục hp*

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, TCTK quyết liệt trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ cấp huyện, cấp xã. Vụ Phương pháp chế độ sẽ chủ trì xây dựng biểu mẫu báo cáo cụ thể để tính toán các chỉ tiêu, hướng dẫn chi tiết cho cấp huyện, cấp xã. Tăng cường công tác phối hợp, phân chia công việc giữa các phòng, trách nhiệm đi với quyền lợi; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành; xây dựng phần mềm báo cáo, kết nối giữa các bộ, sở, ban, ngành.